

**สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**  
**ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓**

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**๑. การดำเนินการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๓**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติ ดังนี้

๑. ที่ประชุมเสียงข้างมาก ๕ เสียง ได้แก่ นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางฉัตรสุดา จันทร์ดีying นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ นางสาวอารีวรรณ จตุทอง และนางภิรมย์ ศรีประเสริฐ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นชอบกำหนดประเภทรางวัลโดยพิจารณาจากกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เป็นกรอบและแนวทางในการกำหนด และให้คณะทำงานดังกล่าวเป็นผู้กำหนดประเภทรางวัล และคุณสมบัติของบุคคลและองค์กรที่เข้ารับการคัดเลือก และที่ประชุมเสียงข้างน้อย ๒ เสียง ได้แก่ นายสมณ พรหมรส และนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นชอบกำหนดประเภทรางวัล ๗ ด้าน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอ

๒. เห็นชอบให้นางสาวอารีวรรณ จตุทอง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นที่ปรึกษาในคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๓

๓. เห็นชอบคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๓ ตามความเห็นที่ประชุม และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. เห็นชอบให้คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๓ พิจารณาปรับแก้แผนการดำเนินการคัดเลือกบุคคลและองค์กรตามความเห็นที่ประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อทราบอีกครั้งในคราวถัดไป

**๒. รายงานขององค์กรแอมเนสตี้ฯ เกี่ยวกับการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกออนไลน์ในประเทศไทย**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้ชี้แจงรายงานขององค์กรแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เรื่อง “มีคนจับตาดูอยู่จริง ๆ : ข้อจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกออนไลน์ในประเทศไทย” (They are always watching) ในประเด็นพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนดำเนินการตามความเห็นที่ประชุมต่อไป

**๓. สรุปภาพรวมของการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (TWG) ของ SEANF ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบสรุปภาพรวมของการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (TWG) ของ SEANF ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ แบบทางไกล เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในส่วนของการดำเนินการต่อเนื่องจำนวน ๖ ประเด็น

ได้แก่ ๑) ร่างแนวปฏิบัติของ SEANF ว่าด้วยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ๒) การรับรองร่างแนวปฏิบัติของ SEANF ว่าด้วยการป้องกันการทรมาน ๓) การแก้ไขปรับปรุงรายงานพื้นฐานของ SEANF ว่าด้วยสิทธิของผู้สูงอายุ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๔) การจัดตั้งสำนักงานเลขาธิการถาวรของ SEANF ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๕) การประสานความร่วมมือระหว่าง SEANF และคณะกรรมการสิทธิระหว่างรัฐบาล เอเชียว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights – AICHR) และ ๖) การจัดทำเว็บไซต์ของ SEANF

๒. เห็นชอบตามข้อเสนอของ Komnas HAM ที่จะจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (TWG) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ และจัดการประชุมประจำปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๗ ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งการจัดการสัมมนาของ SEANF ที่คู่ขนานไปกับการประชุมประจำปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๗ ในชื่อ “การสัมมนาว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกลไกป้องกันการทรมาน (National Preventive Mechanism - NPM)”

๓. เห็นชอบให้สนับสนุนการดำเนินการปรับปรุงรายงานพื้นฐานของ SEANF ว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐาน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มีความทันสมัยและมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

๔. มอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ดำเนินการต่อไป

#### ๔. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้โปรดพิจารณาดำเนินการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวน ๑ คน ภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขาธิการวุฒิสภา (ภายในวันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓) ในการนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะดำเนินการพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินภายในเวลาที่กำหนด

#### ๕. รายงานผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ฉบับที่ ๔

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบรายงานผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ฉบับที่ ๔ (ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓) โดยข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สะสม ๓,๐๒๕ ราย รักษาหาย ๒,๘๕๕ ราย เสียชีวิต รวม ๕๖ ราย การจัดการกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคในช่วงนี้ รัฐบาลยังคงใช้มาตรการฉุกเฉินควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณสุข และเริ่มใช้มาตรการผ่อนคลายเป็นระยะที่ ๑ โดยกำหนดประเภทของกิจกรรม/กิจการด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ด้านการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพที่สามารถดำเนินการได้ภายใต้ข้อกำหนด ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีความเห็นเกี่ยวกับการใช้ถ้อยคำว่า “ผู้ชายบริการทางเพศ” จึงได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนดำเนินการปรับปรุงถ้อยคำ คำว่า “ผู้ชายบริการทางเพศ” ให้มีความเหมาะสมต่อไป

#### ๖. การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และแถลงการณ์

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และแถลงการณ์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ ๑๙ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ เรื่อง คือ ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กสม. เสนอมาตรการคุ้มครอง กรณีชาวบ้านสระบุรีร้องเรียนให้ตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงานไก่ ย้ำประชาชนต้องได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและสามารถร่วมแสดง

ความเห็นต่อกิจการในพื้นที่ได้ เผยแพร่เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในการนี้ ชาวประชาสัมพันธดังกล่าว ได้รับการเผยแพร่จากสื่อมวลชน จำนวน ๔ แห่ง